

**THÔNG BÁO VỀ
PHIÊN ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG XE ĐẠP**

Theo Đề mục 43, Bộ luật Hành chính Texas, 25.55 (b), Bộ Giao thông vận tải Texas (TxDOT) - Văn phòng Quận Fort Worth sẽ hợp tác với Hội đồng Chính phủ Trung ương Bắc Texas (NCTCOG) nhằm tổ chức một phiên điều trần công khai về các dự án và chương trình giao thông vận tải có thể tác động tới việc sử dụng xe đạp. Phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối vào thứ Năm, ngày 23/06/2016, tại Thành phố North Richland Hills, ở Hội trường Lớn trên Đại lộ 6000 Hawk Avenue, North Richland Hills, TX 76180.

Phiên điều trần công khai sẽ bao gồm một bài thuyết trình từ TxDOT và NCTCOG bắt đầu vào 6 giờ chiều với thể thức mở cửa tự do trước và sau các buổi thuyết trình. Các bản đồ, bản vẽ đường bộ, và ảnh chụp sẽ được trưng bày để thảo luận về các tuyến đường chuyên dụng trên phố và trên đường địa hình hiện có và được quy hoạch dành cho xe đạp trong khu vực Quận Dallas/Fort Worth.

Mục đích của phiên điều trần công khai này là cung cấp thông tin về các kế hoạch, chính sách và chương trình về xe đạp và các dự án sắp được triển khai cho TxDOT - Văn phòng Quận Fort Worth và NCTCOG, đồng thời tiếp nhận các góp ý công khai. Công chúng sẽ có cơ hội để đưa ra các góp ý và khuyến nghị về các dự án và chương trình giao thông vận tải vì chúng liên quan đến những người đi xe đạp.

Các góp ý có thể được trình bày tại phiên điều trần hoặc bằng văn bản trong vòng 10 ngày sau phiên điều trần công khai (đóng dấu bưu điện trước ngày 05/07/2016). Các góp ý bằng văn bản không được gửi tại phiên điều trần này phải được gửi qua đường bưu điện tới: TxDOT – Fort Worth District (Văn phòng Quận Fort Worth) tại địa chỉ 2501 S.W. Loop 820, Fort Worth, Texas 76133, Attn: (Người nhận) Phil Hays, P.E.

Phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh. Những người quan tâm đến việc tham dự cuộc họp có nhu cầu giao thông và tuyến đường chuyên dụng đặc biệt, hoặc cần một phiên dịch viên, được khuyến khích liên hệ với Văn phòng Thông tin Công cộng của TxDOT - Văn phòng Quận Fort Worth theo số điện thoại (817) 370-6737. Các yêu cầu phải được thực hiện ít nhất là hai ngày làm việc trước ngày diễn ra cuộc họp công khai. Mọi nỗ lực hợp lý sẽ được thực hiện nhằm đáp ứng những nhu cầu này. Những người có thắc mắc hoặc quan ngại chung liên quan đến phiên điều trần hoặc các dự án và chương trình giao thông vận tải có thể tác động tới việc sử dụng xe đạp có thể liên hệ với Phil Hays, P.E. theo số (817) 370-6591.